

คำกล่าวเปิดการประชุม การขับเคลื่อนตำบลบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัยและอนามัย  
สิ่งแวดล้อม และชี้แจงทิศทางนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓

โดย นายแพทย์บุญแสง บุญอำนวยกิจ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรมहरรรษาเจปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ท่าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทุกท่าน

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม การขับเคลื่อน  
ตำบลบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปี ๒๕๖๓ ในวันนี้”

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ภายใต้  
การพัฒนาความเป็นเลิศใน ๔ ด้านคือ

- ๑.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
- ๒.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
- ๓.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ
- ๔.ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ในปี ๒๕๖๓ กระทรวงสาธารณสุขเน้นแผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย  
(ด้านสุขภาพ) และ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน  
โรคเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนางานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่เน้น  
การบูรณาการทำงานหลายภาคส่วนในระดับพื้นที่ เป็นการรวมพลังสังคมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  
ประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานอย่างมีส่วนร่วม ตามแนวทาง “ประชารัฐ”

กรมอนามัยมีนโยบาย และเป้าหมายในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขแบบบูรณาการใน  
ระดับตำบล และระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประสานความร่วมมือในการนำไปสู่การ  
สร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีสุขภาพทางกาย จิตและสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด และพัฒนางาน เพื่อตอบสนองความต้องการของ  
ชุมชนได้อย่างสูงสุด ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และมีความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การดำเนินงานตำบลต้นแบบบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม  
(๒๐๐ ตำบล ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐) ใช้แนวทางปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ หรือแผนที่  
ทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิด “นวัตกรรมสังคม” ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ผ่านระบบการมีส่วน  
ร่วมของประชารัฐ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการปรับ  
พฤติกรรมสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

การสร้างองค์ความรู้กับบริบทของพื้นที่ เพื่อการพัฒนาสุขภาพในระดับชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็น สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำงานที่เรียกว่า “ร่วมเรียนรู้ร่วมปฏิบัติ” (Participatory Interactive Learning through Action)

ในโอกาสที่ภาคีเครือข่ายต่างๆได้เข้ามาร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วยพื้นที่ดำเนินการตำบลบูรณาการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ ตำบล และปี ๒๕๖๓ เป็นพื้นที่ตำบลบูรณาการใหม่ จำนวน ๗ ตำบล ครั้งนี้มาเรียนรู้ในรูปแบบ Smart Citizen In Smart City เป็นการคัดสรร ๕ ประเด็นสำคัญของ ๕ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เลือกพื้นที่เด่นใน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มาร่วมอภิปรายนำเสนอให้เกิดการร่วมเรียนรู้ร่วมปฏิบัติ และนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตำบลต้นแบบบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีประโยชน์กับประชาชน และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ผมขอขอบคุณรองผู้อำนวยการศูนย์ด้านวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบงาน ๕ กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่จัดประชุมการขับเคลื่อนตำบลบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๓ รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้มาร่วมผสมผสานพลังความรู้ความร่วมมือและถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีค่าของทุกท่าน ผมหวังว่า ทุกท่านจะได้รับความรู้แนวปฏิบัติและตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อเป็นเครื่องมือการสื่อสารสุขภาพให้กับประชาชน ครอบครัว และชุมชนต่อไป

ท้ายที่สุดนี้ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนทุกครอบครัว ในชุมชนให้เข้าถึงบริการและได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น

\*\*\*\*\*